

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ NHA TRANG**

Số: 4720/UBND-TCKH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nha Trang, ngày 11 tháng 7 năm 2018

V/v V/v giải trình báo cáo thẩm tra về lĩnh vực tài chính - ngân sách tại kỳ họp 6 HĐND TP

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang

UBND thành phố nhận được Báo cáo thẩm tra số 72D/BC-HĐND ngày 21/6/2018 của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố về “phương án sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2017 và một số nội dung chi phát sinh khác năm 2018”.

Qua các nội dung ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, UBND thành phố có ý kiến tiếp thu và báo cáo giải trình như sau:

**1/ Về nội dung: Không thống nhất nội dung chi 2,403 tỷ cho việc di dời các hộ dân hành nghề nhặt rác tại bãi rác Rù Rì (khoản này đã chi tạm ứng từ ngân sách thành phố năm 2014):**

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố đã kịp thời chi tạm ứng trong năm 2014 cho Phòng Quản lý đô thị để thực hiện di dời các hộ dân sống tại khu vực bãi rác Rù Rì (vì nội dung chi này thuộc Dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang giai đoạn 1 do Ban QLDA cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang làm chủ đầu tư). Do việc hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt không kịp thời nên đến nay tỉnh không còn nguồn để hoàn trả ngân sách thành phố Nha Trang. Nội dung này UBND tỉnh cũng đã có công văn số 1379/UBND-XĐNĐ ngày 06/02/2018 v/v “Kinh phí di dời các hộ dân hành nghề nhặt rác tại bãi rác Rù Rì”, trong đó yêu cầu UBND thành phố sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017 hoặc kế hoạch năm 2018 của ngân sách thành phố để chi trả. Vậy UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố thông qua sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2014 để chuyển chi chính thức khoản chi này.

Về trách nhiệm liên quan đến việc không kịp thời hoàn thiện thủ tục hồ sơ, UBND thành phố sẽ tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm những đơn vị, cá nhân có liên quan và báo cáo về HĐND thành phố.

**2/ Về nội dung: Phần chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung còn thừa là 7,205 tỷ đồng nhưng trong Phụ lục 04 lại là: 11,710 tỷ đồng. Đề nghị giải trình số tiền chênh lệch là 4,505 tỷ đồng.**

Số tiền theo Phụ lục 04 là 11,710 tỷ đồng là tổng số tiền ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu còn thừa năm 2017. Trong đó theo kiến nghị của kiểm toán phải nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí hết nhiệm vụ chi là 4,505 tỷ đồng (đã trình bày ở trang 01 của Tờ trình số 3797/TTr-UBND ngày 07/6/2018). Như vậy số còn thừa lại

là 7,205 tỷ đồng tồn ở kết dư ngân sách tiếp tục thực hiện cho các nhiệm vụ chi cho năm sau.

**3/ Về nội dung: Những nội dung đề nghị chi phần kết dư ngân sách cần có danh mục cụ thể kèm theo; giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cần thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất.**

- Đối với phương án sử dụng kết dư năm 2017 6 tháng đầu năm 2018 đã được UBND thành phố báo cáo cụ thể tại kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 5 về phân bổ ngân sách năm 2018 đã cụ thể những nội dung chi tiết về đầu tư, về chi thường xuyên.

- Đối với phương án sử dụng kết dư năm 2017 trong 6 tháng cuối năm 2018: đây mới chỉ là phương án sử dụng kết dư tổng thể. Khi có phát sinh nội dung cụ thể, UBND thành phố sẽ có văn bản gửi Thường trực HĐND thống nhất để thực hiện và tổng hợp báo cáo tại kỳ họp HĐND gần nhất.

Trên đây là một số ý kiến của UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy NT;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, Phúc.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Thọ**